

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

VỀ QUẢN TRỊ

Với cam kết xây dựng các tiêu chuẩn cao nhất về giá trị đạo đức và chuyên nghiệp trong tất cả các hoạt động, trong năm 2020 ABBANK đã thực hiện:

- Cập nhật đầy đủ và thường xuyên hơn về tình hình hoạt động trên website của Ngân hàng, trên cổng thông tin IDS và trong Báo cáo thường niên theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.
- Tăng cường xây dựng, ban hành quy định nội bộ, khung chính sách phục vụ hoạt động quản trị và hoạt động của Ngân hàng.
- Quan tâm và thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản trị điều hành, như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai định hướng chiến lược của ABBANK, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các Đơn vị Hội sở, Đơn vị kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngân hàng...
- Chỉ đạo hoàn thành các Dự án quan trọng của Ngân hàng là "Nâng cao hiệu quả và hoạt động của ABBANK", hệ thống quản trị dữ liệu LOS, hệ thống Data Governance, ứng dụng Ngân hàng số trong nghiệp vụ thanh toán.



VỀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Chính sách môi trường và hệ thống quản lý rủi ro môi trường xã hội của ABBANK được xây dựng với các tiêu chuẩn dựa trên khoa học và triển khai một cách nghiêm túc. Điều này cho thấy quyết tâm và nỗ lực của ABBANK trong việc tuân thủ những Nguyên tắc mới về một Ngân hàng có trách nhiệm; gắn kết công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh; đáp ứng luật pháp quốc gia và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế nhằm kiểm soát và giảm thiểu các phí tổn về mất mát tài nguyên, ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ sinh thái trong quá trình cấp tín dụng cho các hoạt động kinh tế.

Cùng với việc duy trì các hoạt động kinh doanh ổn định, phát triển, kiểm soát tác động môi trường và xã hội của các dự án tài trợ, ABBANK luôn nâng cao trách nhiệm với cộng đồng xã hội và đề cao ý thức bảo vệ, giữ gìn, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, ABBANK cũng duy trì một phần ngân sách lớn cho các hoạt động hướng tới những người có hoàn cảnh kém may mắn hay xây dựng cơ sở vật chất, tặng học bổng cho các địa phương còn nhiều khó khăn thông qua các chương trình thường niên như tài trợ giáo dục, y tế...

Cùng với việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, ABBANK còn chung tay chia sẻ trách nhiệm với môi trường thông qua các hoạt động nội bộ, nhằm góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu, tăng trưởng dư nợ

tín dụng xanh trong ngành tài chính cũng như thể hiện trách nhiệm với môi trường. ABBANK đã đầu tư nghiên cứu các gói tín dụng xanh, khuyến khích khách hàng vay vốn theo thỏa thuận tuân thủ các yêu cầu quản lý rủi ro môi trường, theo dõi, giám sát tính tuân thủ của khách hàng được ABBANK thực hiện đồng bộ với quy trình giám sát tín dụng của Ngân hàng. Ý thức về bảo vệ môi trường của ABBANK còn được thể hiện thông qua việc đưa vào sử dụng các vật phẩm kinh doanh thân thiện, như: bỏ bao ni lông bọc số tiết kiệm, sử dụng túi giấy, túi vải không dệt thay cho túi ni lông đựng tiền,...

Việc xác định, đánh giá và kiểm soát tốt hơn rủi ro tín dụng của các khoản vay do các vấn đề về môi trường và xã hội tạo nên sẽ mở ra cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực và hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế khi vấn đề biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đang trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

ABBANK sẽ cùng các tổ chức, ban ngành trong và ngoài nước hợp tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hỗ trợ tín dụng xanh, mở rộng thị phần nhờ sản phẩm/

dịch vụ mới thân thiện với môi trường (tài trợ tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, các thị trường chưa khai thác,...), củng cố mạng lưới khách hàng hiện có và thu hút mới các khách hàng chất lượng tốt nhằm tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng; chú trọng nghiên cứu và phát triển, triển khai các giải pháp quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.



VỀ BAN ĐIỀU HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

ABBANK hoạt động ổn định, hiệu quả đạt kỳ vọng trong năm 2020

Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu và Việt Nam bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, tuy nhiên ABBANK vẫn đảm bảo an toàn hoạt động, phát triển kinh doanh, xử lý nợ hiệu quả và quản lý rủi ro theo chuẩn mực, cải thiện hệ số sinh lời và tăng trưởng bình quân.

Hoạt động kinh doanh của ABBANK có nguồn huy động ổn định, thanh khoản tốt, chất lượng tài sản có cải thiện và an toàn hơn, ABBANK tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng TMCP tư doanh được tín nhiệm cao trên thị trường Việt Nam.

Hội đồng Quản trị ghi nhận hoạt động của ABBANK năm 2020 đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tháng 12/2020, ABBANK đã hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung tại sàn UPCoM.



CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Vào cuối năm 2020, được sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã cơ bản hoàn thành bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 cùng kế hoạch tăng trưởng trung hạn gồm 05 mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2021-2025, và đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát thực hiện chỉ tiêu kinh doanh tham vọng tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm là 30% cho giai đoạn từ 2021-2025, với kế hoạch hành động cụ thể giao cho Ban Điều hành và các Đơn vị kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực sau:

- 1 Thu hút và khai thác sâu phân khúc khách hàng cao cấp, đại chúng, vừa và nhỏ tại từng địa bàn phù hợp;
- 2 Triển khai dịch vụ ngân hàng đầu tư;
- 3 Nâng cao năng lực bán hàng tại quầy;
- 4 Tập trung hóa và tối ưu hoạt động vận hành, thẩm định và phê duyệt tín dụng;
- 5 Quản lý rủi ro theo chuẩn mực và chủ động;
- 6 Nâng cao năng lực phân tích tài chính;
- 7 Xây dựng và phát triển năng lực tổ chức;
- 8 Đầu tư nâng cao năng lực công nghệ thông tin và phát triển công nghệ số.